



พ. มท  
๒๖



ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ(ท)

เลขรับที่ ๘๑๐๒

วันที่ 26 ส.ค. 2562

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	
รับที่ ๑๑๐๐ วันที่ 27 ส.ค. 2562 เวลา .....	
<input type="checkbox"/> ๐๒๒๓.1 บริหารทั่วไป	<input type="checkbox"/> ๐๐๒๓.๔ กลุ่มกฎหมาย
<input type="checkbox"/> ๐๐๒๓.๒ บริหารงานบุคคลท้องถิ่น	<input type="checkbox"/> ๐๐๒๓.๕ การเงินบัญชี
<input checked="" type="checkbox"/> ๐๐๒๓.๖ ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น	

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๓๒๖

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยูวแรงงาน”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยูวแรงงาน” จำนวน ๒๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยูวแรงงาน” โดยมีหน่วยงานที่ร่วมลงนาม กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และภาคเอกชน ๒๑ แห่ง และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนหรือนักศึกษา มีงานทำ ในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน และได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริง รู้จักความอดทน มีระเบียบวินัย ได้เรียนรู้โลกของอาชีพ รวมทั้งมีรายได้ที่เหมาะสมระหว่างการทำงาน สถานประกอบการมีกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ โดยนักเรียนหรือนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน หน่วยงานทางด้านการศึกษาสามารถกำหนดหลักสูตรการศึกษา ที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการ ของนักเรียนหรือนักศึกษา และตลาดแรงงาน เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ เสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทูมมนุษย์ โดยการให้คนไทยทุกช่วงวัยมีงานที่เหมาะสมทำให้มีรายได้ที่มั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มความ แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบและแนวทาง ความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิด ภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยูวแรงงาน” จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบกรอบและแนวทางการร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยสามารถดาวน์โหลด ได้ตาม QR CODE ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



QR CODE : MOU

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒ โทรสาร ต่อ ๒๑๘

ผู้ประสานงาน นางนิภาวัลย์ เพ็ชรผึ้ง โทร. ๐๘-๑๙๒๕-๐๓๑๖

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี ๒๕๖๕”